

แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 96 ประจำวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษาสู่สากล



เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 32.02.08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ลงนามร่วมกับ นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย มีเป้าประสงค์ในการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตร การสอน งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน จึงมีเจตนารมณ์ประสานความร่วมมือที่จะพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ให้มีความเชื่อมโยงในการเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งรูปแบบความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย จะประสานความร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาให้ก้าวไปสู่ ระดับชาติและระดับสากล เรียกว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลัง ครั้งสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รวมถึงนักเรียน ที่เดินทางมาจากวิทยาลัย Yunnan Engineering Vocational College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี และทำการเทียบโอนหน่วยกิต มาศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จนสำเร็จการศึกษา และจะได้รับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนด ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

APIC NRRU ขอเชิญชมและช็อป งาน Korat Organic Outlet

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงาน Korat Organic Outlet การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายพืชผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป จากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม การให้ความรู้สู่การยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกผักหวานป่า การแปรรูปขนมไทย การเลี้ยงจิ้งหรีด ปุ๋ยสูตรพระราชทาน การสร้างฝายมีชีวิต และการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้อัปโหลดชื่อเข้าร่วมงาน รถจะออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : APIC NRRU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์ 08-2133-0583

Scan QR Code

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ง่าย



ปฏิทินกิจกรรม

- 6 ก.ย. 62 ■ ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ณ บริเวณลานชัยพฤษภิมย์ อาคาร 36 ชั้น 1
- โครงการงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ณ หอประชุมใหม่
- รายงานการศึกษาข้อมูล โครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
- 6-10 ก.ย. 62 ■ งาน KORAT ORGANIC OUTLET ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- 7 ก.ย. 62 ■ ประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
- งานสวนเสวนา ในหัวข้อ อนาคตการศึกษาไทย ปรับตัวอย่างไร ให้ทันความเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุม 09.07.07-08
- 7-8 ก.ย. 62 ■ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบขยายโอกาสทางการศึกษา ภาค ก.ปช. ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- 7-9 ก.ย. 62 ■ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาและการตัดเย็บกางเกงมวยยกยักซ์ชช ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.รงกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
- 8 ก.ย. 62 ■ โครงการสัมมนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "คิดถึงขายพลิกโฉมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า" ณ ห้องประชุม 36.02.06

ขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ บริเวณลานชัยพฤษภิมย์ อาคาร 36 ชั้น 1 และรับฟังการนับคะแนนอย่างเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนทันที โดยรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษามีดังนี้

หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล

หมายเลข 2 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสติน ณ อุทยาน

หมายเลข 3 อาจารย์พงษ์ภรณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ

กองกลาง ราชภัฏโคราช จัดตัว! ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ



เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 7 โดยมี นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดอบรม ดร.ไสว กันนูลา ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ที่เน้นเนื้อหา ด้านการบริการโดยเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศมาศ ภัคดิกุล นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกองกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ โครงการที่ 1.1.3 การพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกองกลาง บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจ ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น “working language” หรือ “ภาษาทำงาน” และยังเป็น ภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้นำไปใช้ในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการที่เป็นเลิศ และเพื่อเป็นประตูไปสู่การพัฒนาอาชีพการงาน ที่ก้าวหน้ากว้างไกลต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จรัสระพี โพธิ์ปิติกุล ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม

ขอเชิญนักออกแบบไฟแรง รับฟังการสัมมนา คิดถึงชาย พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนา ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “คิดถึงชาย พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า” วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.00 ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุม 36.02.06 ซึ่งผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 08-2237-7677 หรือ 09-5926-5965

RDI NRRU พัฒนาความรู้นักวิจัย อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 3



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสบายไฮเทล โคราช ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัคตตรัย รัชเชษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย ภูมิภาค มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนจรรยาบรรณปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์อย่างถูกต้อง

27 ก.ย. นี้ ราชภัฏโคราช พร้อมระเปิดความมัน นำทัพนักแสดงช่อง 3 บุกหอประชุมใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม กิจกรรมมหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญทุกท่าน เตรียมพร้อมระเปิดความมัน กับทัพนักแสดงช่อง 3 งานคอนเสิร์ต TV 3 สตูดิโอ ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ชมฟรีตลอดงาน)

ผ่อนผันการรับราชการทหาร

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2542 (กรณีตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปี 2563) และเป็นชายไทยที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ พร้อมได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
2. นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหาร จากสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน จะต้องยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอผ่อนผัน หรือ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 สามารถผ่อนผันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

